



ที่ ศธ ๐๔๐๒๕/๑๓๗๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
ถนนศูนย์ราชการอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานข้อมูลบุคลากรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร “ผู้คัดกรองคนพิการทางการศึกษา” ตามประกาศ
คณะกรรมการพิจารณาให้คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานข้อมูลบุคลากรที่ผ่านการอบรมหลักสูตร “ผู้คัดกรองคนพิการทางการศึกษา”
เขตพื้นที่: สพป. ขอนแก่น เขต ๑
2. แบบรายงานข้อมูลบุคลากรผ่านการอบรมผู้คัดกรองคนพิการทางการศึกษาเพิ่มเติม
(กรณีไม่รายชื่อในระบบโปรแกรม SET)

ด้วย สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายจะจัด
อบรมหลักสูตรผู้คัดกรองคนพิการทางการศึกษา/หลักสูตรจากส่วนกลาง เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาพิเศษเรียนรวมและทดแทนบุคลากรที่เกษียณหรือย้ายจากอัตราเดิมของแต่ละสถานศึกษา

ในการนี้เพื่อเตรียมการอบรมพัฒนาบุคลากร หลักสูตร “ผู้คัดกรองคนพิการทางการศึกษา” จึงใคร่ขอ
ความร่วมมือสถานศึกษาได้ตรวจสอบข้อมูลผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร “ผู้คัดกรองคนพิการทางการศึกษา” ที่มี
รายชื่อในระบบโปรแกรมสารสนเทศ SET ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้อมูลตามเอกสาร
ที่ส่งมาด้วย ๑ โดยให้สถานศึกษาได้ดำเนินการ ๑) ตรวจสอบและกรอกข้อมูลสถานะบุคลากรที่ผ่านการ
อบรมในระบบ google forms: <https://forms.gle/NsHACNUJryVevDu8A> หรือ ผ่าน QR code ท้าย
หนังสือ และ ๒) กรณียุติการอบรมหลักสูตร “ผู้คัดกรองคนพิการทางการศึกษา” แต่ไม่มีรายชื่อใน
ระบบโปรแกรมสารสนเทศ SET ให้รายงานข้อมูลตามแบบฟอร์มในเอกสารที่ส่งมาด้วย ๒ ส่งกลับมายัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภายในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เพื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะได้ปรับ
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและใช้ในการบริหารจัดการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวกมลวรรณ ทิพยเนตร)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑



กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม)

โทร. ๐-๔๓๔-๖๖๖๓-๕ ต่อ ๒๑๒ <http://www.kkzon1.go.th>

ผู้ประสานงาน: วรารุธ ปัทมาพงษ์ ๐๘๑-๐๕๔-๗๐๗๐